



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

1 ตุลาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 1 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,754 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,615,229 ราย รักษาหายเพิ่ม 12,473 ราย รักษาหายสะสม 1,483,146 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 123 ราย เสียชีวิตสะสม 16,850 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 51,496,084 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 234,057,967 ราย เสียชีวิต 4,788,218 ราย รักษาหาย 210,877,245 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ สหรัฐฯ เตรียมอนุมัติใช้โมเดอร์นา ฉีดเข็ม 3 แบบครึ่งโดส ขณะที่ทีมวิจัยคิดค้นแผนแปะวัคซีนโควิดเข็มเข้าผิวหนัง ภูมิขึ้นสูงกว่าการฉีดถึง 10 เท่า, ผลวิจัยสหรัฐฯ วัคซีน AZ ป้องกันป่วยโควิดรุนแรง 74% เตรียมขออนุมัติเต็มรูปแบบจาก FDA เร็วๆ นี้ **อังกฤษ** ม.ออกซ์ฟอร์ดวิจัยพบผู้ป่วยโควิด 37% เกิดภาวะลงโควิดอย่างน้อย 1 อาการ หลังติดเชื้อ 3-6 เดือน **UK และ จีน** รายงานว่าภาวะลงโควิดอาจเรื้อรังอยู่ในผู้ที่เคยป่วยโควิดได้นานถึง 1 ปีหลังติดเชื้อ **เยอรมัน** ศึกษาพบค้างคาวอาจแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาพันธุ์ใหม่บ่อยกว่าที่คิด **จีน** ผู้เชี่ยวชาญแนะกลุ่มเสี่ยงสูงฉีดวัคซีนโดสกระตุ้น ส่วนเมืองกวางโจวเตรียมเปิดศูนย์กักตัวขนาดใหญ่รับต่างชาติ **สโลวีเนีย** เกิดเหตุประท้วงต้านฉีดวัคซีนโควิด **แอลจีเรีย** เริ่มผลิตวัคซีนซิโนแวค ตั้งเป้า 6 ล้านโดสก่อนสิ้นปี **ออสเตรเลีย** ผู้ติดเชื้อที่รัฐวิกตอเรียพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังล็อกดาวน์มา 2 เดือน **เวียดนาม** โฮจิมินห์ ยกเลิกมาตรการคุมโควิด 19 หวังกระตุ้นธุรกิจ **มาเลเซีย** กำหนดให้ ชรก.ทุกคน ฉีดวัคซีนโควิด 19 **ญี่ปุ่น** พบเคสประหลาดจากผู้หายป่วยโควิด 19 เกิดภาวะทวารหนักอยู่ไม่สุข **บ.ไฟเซอร์** ทดลองยามีตรักษา โควิด 19 ในคนสำเร็จ เดินหน้าเฟส 2/3 ต่อ

ประเด็นสำคัญ

1. อนุมัติขาย ATK Self Test ผ่านร้านค้า-ออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามกีฬา), เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผจก., มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, สำนักข่าวอิศรา, ประชาชาติ, สวท., ช่อง 7, sanook, amarintv, mcot, NBT, TNN, INN, thaipbs, topnews, pptv, nationtv, kapook, thebangkokinsight, thestandard, thematter, newtv, thailandplus, infoquest, workpointtoday, sentangsedtee, thejournalistclub, moneyandbanking, js100)

-นพ.ไพศาล ดันคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า หลังรัฐบาลผ่อนคลายนโยบายการต่าง ๆ แต่ยังคงยกระดับมาตรการความปลอดภัย (COVID Free Setting) ซึ่งประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้ชุดตรวจ ATK สธ. จึงออกประกาศฯ อนุญาตให้ขายชุดตรวจโควิด 19 ด้วยตนเอง ผ่านร้านค้าและช่องทางออนไลน์ได้แล้ว มีผลบังคับใช้ 29 ก.ย. 64 เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชุดตรวจ ATK ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่การโฆษณาต้องขออนุญาตจาก ออย. ก่อน ต้องมีการแสดงเลขที่อนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ขพ. XX/XXXX ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป ห้างร้าน บริษัท สามารถรับสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาตนำเข้าถูกต้องจาก ออย. ได้โดยตรง และตรวจสอบการได้รับอนุญาตได้ทางเว็บไซต์ ออย.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-กระทรวงการคลังอนุมัติเป็นหลักการให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK และน้ำยาที่เกี่ยวข้องได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

2. สธ.ห่วงภาคใต้โควิดพุ่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ newtv)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. สรุปภาพรวมสถานการณ์โควิดประเทศไทย อยู่ในช่วงขาลง แต่ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ยังเหวี่ยงอยู่ระหว่างหลักหมื่นกับหลักพันรายต่อวัน หากดูกราฟตัวเลขของทั้งประเทศพบพื้นที่ กทม. และภูมิภาคอื่นๆ ติดเชื้อลดลง แต่กราฟการติดเชื้อภาคใต้เพิ่มขึ้น และเป็นตัวที่ทำให้อัตราการติดเชื้อในภาพรวมของประเทศสูง ขณะนี้กำลังเร่งควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ หากลดการติดเชื้อลงได้จะทำให้ภาพรวมทั้งประเทศลดลงด้วย

-นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจฯ เขต 12 เผยเรื่องสายพันธุ์ของไวรัสโควิดที่ระบาดในพื้นที่ภาคใต้แตกต่างจากภาพรวมของประเทศที่การระบาดส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลตา แต่ภาคใต้ส่วนใหญ่ยังเป็นสายพันธุ์อัลฟา 58% เดลตา 38% ซึ่งเป็นคนที่เดินทางกลับจากพื้นที่ กทม. อยู่บริเวณ จ.ตรัง, พัทลุง, สตูล ที่เหลือเป็นสายพันธุ์เบตา ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ทั้งนี้แม้เจอเชื้อ 3 สายพันธุ์ แต่ยังไม่พบสัญญาณกลายพันธุ์อย่างที่หลายฝ่ายเป็นห่วง

3. ปิด รพ.บุษราคัม หลังสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผจก., ประชาชาติ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, สปริงนิวส์, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, ช่อง 7, 9, js100, mcot, thailandplus, thestandard, NBT,

topnews)

-ปลัด สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีปิด รพ.บุษราคัม ซึ่งเป็น รพ.สนามขนาดใหญ่ 3,700 เตียง ณ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี หลังเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ตั้งแต่ 14 พ.ค.-ก.ย. 2564 รวมเวลา 130 วัน รับผู้ป่วยได้ 20,436 คน และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน รพ.บุษราคัม รวม 24 หน่วยงาน ส่วนพื้นที่ รพ.บุษราคัมได้ทำการรื้อถอนและทำความสะอาดพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยัง รพ.ภูมิภาคทั่วประเทศตามที่ได้สำรวจความต้องการของพื้นที่ไว้

4. สถานการณ์วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวถึงสถานการณ์วัคซีนโควิด 19 ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 ว่า ท้าโลกยังขาดแคลนวัคซีนช่วงปลายปีไปจนถึงปีหน้า ไม่เพียงพอแน่ เพราะหลายประเทศรวมถึงไทยเริ่มฉีดเข็ม 3 ขณะที่บางประเทศยังมีเข็ม 1 และ 2 ไม่พอ กำลังการผลิตในปีนี้จะเคยคาดว่าจะสูง แต่ความจริงไม่ได้สูงตามคาด เกิดจากหลายปัจจัยทั้งวัตถุดิบในการผลิตและความล่าช้าของวัคซีนเอง แต่ไทยน่าจะฉีดวัคซีนเพียงพอฉีดให้ได้ทุกคน ส่วนวัคซีนโควิดรุ่น 2 คาดว่าเร็วที่สุดน่าจะได้ในช่วงต้นไตรมาส 2 ของปี 2565 ซึ่งส่วนใหญ่พัฒนาเพื่อให้รองรับสายพันธุ์เบตาที่ถือครองวัคซีนมากกว่าเดลตา

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ผอ.คณะนี้ต้องติดตามสายพันธุ์ใหม่ๆ เช่น สายพันธุ์มิว ที่ออกจากอเมริกาได้กระจายไป 40-50 ประเทศแล้ว แต่ไม่ได้รวดเร็วเหมือนเดลตา ยังไม่ก่อความเสียหาย ส่วนการบูสเตอร์วัคซีนให้กับผู้ที่ฉีดเข็ม 2 เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้แต่ก็ลดลงเร็วพอสมควร น่าจะถึงเวลากระตุ้นโดยแพลตฟอร์ม AZ/mRNA เดือน ต.ค. เริ่มมีวัคซีนเข้ามามากขึ้น ต้องประกาศให้คนทั่วไปที่ฉีดเข็ม 2 เข็มมารับเข็ม 3 ซึ่งจะเป็นการฉีดเพียง 1 เข็มเท่านั้นก็พอแล้ว ไม่ควรจะฉีดเพิ่มอีก และปีหน้าก็กระตุ้นด้วยวัคซีนรุ่น 2 เช่นเดียวกับผู้ที่ฉีดสูตรไขว้ SA ที่ผู้ผลิตหลายบริษัทกำลังดำเนินการ รัฐบาลไทยก็สั่งไว้แล้ว

5. ความคืบหน้าวัคซีนโควิดสัญชาติไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ประชาชาติ, sondhitalk, TNN, mcot)

-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผยความคืบหน้าการพัฒนา 6 วัคซีน จากนักวิจัยชาวไทย 1.วัคซีน Chula-Cov 19 อยู่ระหว่างหารือกับ อย. เพื่อเตรียมการทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 2 / 2.วัคซีนโปรตีนซับยูนิต ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยและความเป็นพิษในสัตว์ทดลองแล้ว อยู่ระหว่างการศึกษาทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 1 / 3.วัคซีนไวรัสเวกเตอร์แบบพันจวมูก อยู่ระหว่างเตรียมการทดสอบในหนูทดลอง / 4.วัคซีน HXP-GPOVac อยู่ระหว่างการศึกษาทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 2 / 5.วัคซีน Covigen ทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 1 ในไทย จะดำเนินการได้ในไตรมาสแรกของปี 2565 / 6.วัคซีน Adenoviral vector บ.สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด สามารถรองรับการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการผลิต Recombinant protein โดยใช้ระบบการผลิตในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แบบที่เรียหรือยีสต์ ได้ตั้งแต่ระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

6. เตรียมเปิด รพ.สนาม 'โรงพยาบาลเลิดสิน'

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., คมชัดลึก, ประชาชาติ, ไทยรัฐ, mcot, INN, nationtv, thailandplus, moneyandbanking)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล เริ่มมีแนวโน้มลดลง รวมทั้งได้นำวิธีการดูแลผู้ป่วยแบบ HI มาใช้ กรมการแพทย์จึงได้ปรับเปลี่ยนสถานพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะปิดให้บริการศูนย์แรกรับและส่งต่อ สธ. ณ อาคารนิมิตบุตร กรมพลศึกษา รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ จ.ปทุมธานี รวมทั้ง Hospitel สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ Hospitel รพ.เมตตาประชารักษ์ ทั้งนี้ จะเปิด รพ.สนาม รพ.เลิดสิน เพื่อเป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อแทน พร้อมทั้งรักษาผู้ป่วยสีเขียวและสีแดง 200 เตียง คาดเปิดให้บริการได้ ต.ค. 64

7. แพทย์ห่วงฉีดวัคซีนในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ศ.นพ.ดร.วิชาญ วิทยาชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันวิทยา กล่าวถึงการให้วัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็กของไทยว่า ห่วงผลในระยะยาว หากมีการสะสมอยู่ในร่างกายเป็นเวลานานอาจเกิดผลไม่พึงประสงค์ได้ โดยมีรายงานว่า การสะสมโปรตีนนี้คล้ายกับที่เจอในโรคอัลไซเมอร์ การใช้วัคซีนกับเด็กควรรอจนกว่าจะมีวัคซีนที่ค่อนข้างจะปลอดภัย

8. เรียกร้องเปิดขั้นตอนการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, สยามรัฐ), เว็บไซต์ (แนวหน้า, ประชาชาติ, สยามรัฐ, มติชนสุดสัปดาห์ข่าวสด, มติชน, ผจก. kapook)

-เพจภาคีบุคลากรสาธารณสุข เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เปิดเผยแพร่กระบวนการการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา ให้เป็นปัจจุบันที่สุดว่าตอนนี้ติดที่ขั้นตอนใด ถึงตรงไหนแล้ว จะได้ฉีดเมื่อใด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ผจก., แนวหน้า, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, moneyandbanking)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โปสตร์ว่า ปัญหาสำคัญคือถึงตอนนี้ยังไม่รู้ว่าวัคซีน โมเดอร์น่าจะมาเมื่อไหร่ แล้วคนที่จองไว้ก็ไม่ว่าจะได้ฉีดในล็อตไหน ข้อมูลจาก สธ. ที่เสนอ ศบค. ยังลวงกว่าจะได้คือเดือน ธ.ค. 64 ความเห็นส่วนตัวคิดว่า คนที่ได้รับวัคซีน SV 2 เข็ม ถ้าได้รับการติดต่อให้ได้รับเข็ม 3 ด้วยวัคซีน AZ ในช่วงนี้ ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 มานานกว่า 3 เดือนแล้ว น่าจะรับวัคซีน AZ ไปเลย ไม่ต้องรอ ไม่ต้องเสียตายนเงิน ถือว่าจ่ายเป็นค่าบริการความเสี่ยง เพราะเราไม่รู้อีกก่อนเลยว่ารัฐบาลจะให้วัคซีนเข็มที่ 3 ได้เร็วกว่าวัคซีนที่เราจองไว้แบบนี้</p> <p>9. ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, nationtv</p> <p>-ญาติคาใจ สาววัย 45 ปี ฉีดวัคซีนไขว้เข็ม 2 ที่ รพ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ เป็นไข้ แน่นหน้าอก เสียชีวิต ขอวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ ด้าน นพ.สสจ.อำนาจเจริญ ระบุ ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ให้แน่ชัด หากเกิดจากการฉีดวัคซีนจะได้รับการเยียวยาตามขั้นตอนของ สปสช.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์</p> <p>-หญิงวัย 31 ปี ฉีดซิโนแวคเข็มแรก เกิดอาการเส้นเลือดสมองตีบฉับพลัน ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง ครอบครัวมีฐานะยากจน ลูก 4 คนยังเล็ก สามปีป่วยเรื้อรัง ด้านมูลนิธิวิวัฒนาฯ ประสาน นพ.สสจ.สตูล ช่วยดูแล</p>	
<p>มาตรการของ สธ. ประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, newtv, pptv, สวท., Thailand plus, pattayamail, Chiangmai-mail, Chiangmainews)</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำผู้เกษียณอายุราชการปรับตัวตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ใช้ 10 หลักปฏิบัติ เพื่อดูแลสุขภาพตนเองขั้นสูงสุดแบบครอบคลุมการป้องกันโควิด 19 ควบคู่กับการดูแลสุขภาพ เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ อาทิ ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และตรวจ ATK หากสงสัยว่ามีความเสี่ยง</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ข่าวท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thaigov, thailandplus)</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม จ.ลพบุรี มีผู้ประสบภัยประมาณ 900 ครอบครัว 2,850 คน โดยได้นำยาน้ำกักต้ำ ขุดยาสามัญประจำบ้าน 450 ชุด และหน้ากากอนามัย 2,000 ชิ้น มามอบให้ และมอบภารกิจให้อส. เป็นตัวแทนดูแลผู้ประสบภัยถึงบ้านถึงชุมชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ)</p> <p>-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้นำข้อความเรื่อง เชื้อโรคกับภาวะน้ำวิปริต ที่เขียนไว้เมื่อปี 2554 มาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กอีกครั้ง ระบุว่า ภาวะน้ำวิปริตทั้งท่วมและลด มักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ ทั้งที่มากับน้ำโคลนเลนโดยตรง และที่พ่วงมากับยุง แมลง เห็บ ริน ส่วนโรคที่มากับน้ำที่สำคัญ คือ ท้องเสีย ท้องร่วง ตับอักเสบ A ผ่านทางการกินอาหารและน้ำที่ปนเปื้อน และใช้ขวดใหญ่ซึ่งผสมโรงตอนหน้าหนาว และในขณะที่ผู้คนอพยพต้องอยู่กันแออัดอาจเกิดการระบาดในวงกว้าง และรวมทั้งโรคที่มากับสัตว์ เชื้อสามารถซ่อนเข้าผิวหนัง โดยเฉพาะที่เปื่อย จากน้ำกักต้ำ ผลเรื้อรังจากเบาหวาน เส้นเลือดอุดตัน ซึ่งมีโอกาสติดเชื้อ เกิดแผลหนองง่าย</p>	
<p>พิจารณาอัตราจ้างพนักงาน สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thaigov mcot, thejournalistclub, thailandplus)</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ประชุมหารือร่วมกับกลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบลดสัญญาจ้าง 4 ปี เหลือ 1 ปี เหตุเชื่อมโยงกับการขอรอบอัตรากำลังใหม่ ได้ข้อสรุปว่า พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจ้างงานอยู่เดิมหากสัญญายังเหลืออยู่ก็ให้ใช้สัญญาเดิมต่อไป ส่วนที่หมดสัญญ่วันที่ 30 ก.ย.นี้ ให้ต่อสัญญาจ้างอีก 4 ปีตามเดิม ส่วนการจ้างคนใหม่ให้จ้างตามกรอบอัตรากำลัง 1 ปี และเมื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังปี 2566-2568 แล้วเสร็จก็ให้กลับมาทำสัญญา 4 ปี ทั้งนี้ได้มอบให้รองปลัด สธ. ที่รับผิดชอบในการดูแลด้านกำลังคนของ สธ. ดำเนินการทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานและ รพ.ต่างๆ ที่จะต้องแก้ไขประกาศเดิมเพื่อให้ปฏิบัติตามมติ</p>	
<p>แนะฝึกกล้ามเนื้อ เสริมพัฒนาการเขียนตามวัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, bangkokbiznew, thailandplus)</p> <p>-นพ.วีรจภูมิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำพ่อแม่ควรส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลานด้านการเขียนให้เหมาะสมกับวัย เสริมกิจกรรมฝึกฝนกล้ามเนื้อและการทำงานที่สัมพันธ์ของมือและตา เช่น การปั้นดินน้ำมัน แกะสติ๊กเกอร์ ต่อบล็อกไม้ ทั้งนี้ไม่ควรบังคับ ต่ำหนิ กัดดิน ไม่แรง และเคร่งเครียดจนทำให้เด็กต่อต้านไม่ชอบการเขียนหนังสือ ควรชมเชยให้กำลังใจเมื่อทำได้ดีหรือยอมเขียนหนังสือ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>น้ำใบกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ผจก., fascino) -เพจ "หอมเล็บแพนด้า" โพสต์เตือนว่า ใบกระท่อมจะมีสารออกฤทธิ์หลายกลุ่มมาก หลักๆ จะเป็น alkaloid flavonoid phenylpropanoid มีสารออกฤทธิ์บางตัวที่กลไกคล้ายกับการทำงานของพวกฝิ่น มอร์ฟีน ทรามาดอล ดังนั้น หากใช้ในสตรีมีครรภ์ จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะมีผลต่อเด็กในท้อง แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนดื่ม</p>	
<p>ปัญหาเด็กไทยท้องไม่พร้อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กท.ธุรกิจ</p> <p>-เสนอบทความ เด็กไทยเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ เป็นปัญหาด้านประชากรของไทย ซึ่งคนไทยมีบุตรเฉลี่ย 1.53 คน ต่ำกว่าระดับทดแทน และอัตราการเกิดมีเพียง 10.2 ต่อประชากรพันคน ขณะที่วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 6 คน โดยกรมอนามัยสำรวจพบวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมกว่า 50% ไม่ตั้งใจมีเพศสัมพันธ์ 30% ไม่รู้จักวิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง 10% มีเพศสัมพันธ์ขณะมีเม้า จึงจำเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</p>	-